

### เรื่องนี้ต้องรอ

...ด้วยความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตร หญิงชราวัย 65 ปีรายหนึ่ง สามารถให้กำเนิดบุตรได้สำเร็จ วงศาคณาญาติที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว และเมื่อพวกเขาขอถ่ายรูปหน้าทารกน้อย หญิงชรา ก็ตอบว่า "ไม่ใช่ตอนนี้" ครูใหญ่ผ่านไปบรรดาญาติๆ ก็ขอพบหน้าทารกน้อยอีกครั้ง หญิงชราตอบเหมือนเดิม "ไม่ใช่ตอนนี้" ในที่สุด บรรดาญาติๆ ก็ถามขึ้นอย่างหมดความอดทนว่า "ก็แล้วเมื่อไหร่พวกเราถึงจะได้เห็นหน้าเจ้าตัวเล็ก" บรรดาญาติๆ ถามอีกว่า "ทำไมเราต้องรอจนกว่าเด็กจะโตด้วย" คุณแม่วัย 65 ปีตอบ "เพราะฉันจำไม่ได้ว่าวางแก้วไว้ที่ไหน" บรรดาญาติๆ ????????

### สัตว์อะไรที่เธอชอบ

... คุณครูคุยกับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ระหว่างคอยผู้ปกครองมารับกลับบ้าน "ที่บ้านหนูเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะ" คุณครูถาม "มีหมาแคตัวเดียวคะ แต่ข้างบ้านเขาเลี้ยงตั้งหลายอย่างคะ มีนก แมว ชะนีก็มีคะ" หนูน้อยเล่า "แล้วหนูชอบอะไรมากที่สุดคะ" "ชอบนกกับปลาสวยๆ คะ" "เหรอกะ แล้วคุณพ่อคุณแม่คะชอบอะไร" ครูถามต่อ "คุณพ่อชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบสัตว์อะไรซักอย่าง.." หนูน้อยส่ายหน้าเมื่อพูดถึงคุณพ่อ "ส่วนคุณแม่.. เห็นคุณพ่อพูดอยู่เรื่อยเลยว่าคุณแม่ชอบแรดคะ.." คุณครู ????????

### มีหน้าที่ฟังๆ ไป

... มีชายอยู่ 2 คน นั่งคุยกันที่สวนสาธารณะ  
นายดำ : ข้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังวะ นายอยากฟังมั๊ย  
นายแดง : ฟังก็ฟังวะ  
นายดำ : มีสามีภรรยาคนหนึ่ง ชอบทะเลาะกัน วันหนึ่งภรรยาให้สามีไปซื้อผงซักฟอกให้ แต่สามี ชื่อน้ำยาล้างจานมา ภรรยาเลยถามว่า "ทำไมเธอชื่อน้ำยาล้างจานมา"  
สามีตอบว่า "มีหน้าที่ซัก ซักไป"  
ต่อมา ภรรยาคิดแค้น ในคืนวันที่สองเลยให้กินข้าวเปล่า ไม่มีกับ  
สามีถามว่า "กับข้าวล่ะ" ภรรยาตอบ "อย่าเรื่องมาก มีหน้าที่กิน กินไป"  
พอต่อมาวันที่สี่.....  
นายแดง : เฮ้ยวันที่ 3 ละวะ ไปไหน  
นายดำ : มีหน้าที่ฟังๆ ไป  
นายแดง : ????????

### แบงค์ย่อย

...ผู้หญิงคนหนึ่งทำกระเป๋าถือหล่นหายในห้างสรรพสินค้า  
โชคดีที่มีเด็กคนนึงเก็บได้ และเขาก็เอามาคืนเธอ  
เมื่อเธอเปิดกระเป๋าออกดูหลังจากได้รับแล้ว เธอก็ต้องแปลกใจ  
" เอ๊ะ... ชั่นจำได้ว่ามีแบงก์ห้าร้อยในกระเป๋าอยู่ใบนี้ทำไมมันกลายเป็นแบงค์ย่อยหมดเลยละ "

ไอ้หนูรีบตอบอย่างรวดเร็ว " คือว่านะคับ ครั้งที่แล้วผมเก็บกระเป๋าได้ เจ้าของเค้าไม่มีแบงค์ย่อย ผมเลยอดรางวัลเลยคับ "

### นักเดินทาง 3 คน

...นักเดินทาง 3 คน หลงป่าไปเจอเผ่ากินคน วันนั้นเป็นวันเกิดของหัวหน้าเผ่า

ท่านหัวหน้าจึงคิดจะทำบุญ จึงสั่งว่า " วันนี้เป็นวันเกิดของข้า ข้าจะไว้ชีวิตเจ้า แต่พวกเจ้าต้องเข้าไปเก็บผลไม้คนละ 10 ผลต้องเป็นชนิดเดียวกันใน 10 ผลนั้นไปได้"

ทั้ง 3 คนรีบเข้าไปที่ทันที

สักครู่ คนแรกก็กลับมาพร้อมกับมะม่วง 10 ผล

หัวหน้าเผ่าสั่งว่า "เจ้าจงนำผลไม้ที่นำเข้าไปในก้นของเจ้าทีละลูกให้ครบ โดยห้ามทำหน้าตาใดๆ ทั้งสิ้น มิฉะนั้นจะถูกฆ่าทิ้ง" ว่าแล้วชายหนุ่มก็ทำตามทันที แต่พอถึงลูกที่ 2 ก็ผลอทำหน้าเหยเกออกมา จึงถูกฆ่า

ต่อมา ชายคนที่ 2 ก็กลับมาพร้อมเชอร์รี่ 10 ผล รายนี้ถูกสั่งให้ทำแบบเดียวกันก็รีบทำตามทันที

แต่เมื่อถึงลูกที่ 9 ก็ผลอปล่อยกากออกมา จึงถูกฆ่าเช่นกัน

บนสวรรค์ ชายคนแรกถามอีกคนว่า

"แกหัวเราะออกมาทำไมวะ ทั้งๆที่ยัดลูกที่ 9 แล้วเชียว"

ชายคนที่ 2 ตอบว่า "ช่วยไม่ได้สินะหว่า ก็ตอนยัดลูกที่ 9 นะ ข้าเห็นพวกเราอีกคน อุ่มๆเรียนตั้ง 10 ลูกกลับมา!"

ฟองแม่

...พอมแม่ประชุมกลับจากทำงานถึงบ้าน ลูกชายตัวน้อยก็ฟองแม่ทันที

"แม่ แม่ เมื่อกลางวันนั้น พ่อบอกกลับมาบ้าน แล้วนำผู้หญิงคนที่ยู่ข้างบ้านเราก็ตัดมาหา พ่อเค้าน้ำคนนั้นเข้าไปในห้องนอน แล้วน้ำคนนั้นก็นอนบนเตียงแล้วพ่อก็นอนอยู่บนตัวน้ำคนนั้น แล้วพ่อกี้.."

"หยุด หยุดพูดลูก" แม่เจ้าประชุมร้องเสียงหลง " แกอย่าเพิ่งพูดต่อเดี๋ยวย่อพ่อแกก่อน จำไว้นะ พ่อบอกมา แกเล่าให้พ่อแกฟังทุกอย่างอย่างที่แกบอกแม่ตะกั้น"

แม่เจ้าประชุมรอพ่อตัวแสบด้วยความร้อนรน คิดว่าวันนี้จะต้องเอาเรื่องให้เห็นคำเห็นแดงกันไป พ่อบอกกลับมาทำงานเดินเข้าบ้าน

แม่เจ้าประชุมปราดเข้ามาจิกแขนจู๋เข้ามาในบ้านด้วยความโกรธสุดขีด

เรียกลูกชายมาแล้วสั่งลูกด้วยเสียงเกรี้ยวกราด

"เฮ้ย พ่อบอกมาแล้ว แกเล่าเรื่องนั้นให้พ่อแกฟังทุกอย่างเลยนะ อย่างที่แกเล่าเมื่อเย็นนั้น"

"เมื่อกลางวัน" เจ้าหนูเริ่มตันแล้ว "พ่อบอกกลับมาบ้าน แล้วนำผู้หญิงข้างบ้านก็เข้ามาหา พ่อเค้าน้ำคนนั้นเข้าไปในห้องนอน

แล้วน้ำคนนั้นก็นอนบนเตียงพ่อก็นอนอยู่บนตัวน้ำคนนั้นแล้วพ่อกี้ทำกับน้ำคนนั้น เหมือนอย่างที่ลูกบ้านโน้นทำกับแม่เมื่อวันก่อนเลยครับ"

เร็วเกินไป

...ทันทีที่ได้ข่าวคุณปู่เสียชีวิต เงินก็รีบบินไปหาคุณย่าเพื่อปลอบใจ

พ่อบอกว่าคุณปู่จากไปเพราะอะไร คุณย่าอธิบายว่า

"ปู่แกหัวใจวายระหว่างที่มีเช็ทซ์กับย่าเมื่อเช้าวันอาทิตย์"

ถึงจะเห็นใจคุณย่า แต่เงินก็ยังอดไว้วายไม่ได้

"โห คุณย่า คุณปู่ อายุตั้ง 94 นะ

คุณย่าน่าจะรู้ว่าไม่ควรให้คุณปู่หัดโหมแบบนี้"

"ไม่ใช่อย่างนั้น" คุณย่าว่า

"ปกติย่ากับปู่มีเช็ทซ์กันแค่ทุกเช้าวันอาทิตย์ ตามจิ้งหะระฆังโบสถ์แก๊งหนึ่งเข้า แก๊งหนึ่งออก แค่นั้นแหละ" หลังจากยกมือปาดน้ำตาที่หยดลงมา คุณย่าอธิบายต่อว่า

"ถ้าไม่ใช่เพราะรถขายไอติมบ้านนี้ ปู่เอ็งก็คงยังไม่ตายหรอก"

เคล็ดลับการทำสวน

สาวสวนนางหนึ่งเธอชอบทำสวนคร่ำครวมาก เธอเห็นผักสวนครัวของคุณลุงข้างบ้านเจริญงอกงาม ผิดปกติ

ลูกมะเขือเทศของคุณลุงใหญ่และสีแดงสด เธอจึงไปถามเคล็ดลับจากคุณลุง

"เคล็ดลับไม่มีอะไรหรอกอ้อหุหะ แค่ทุกเช้าลุงจะแก้ม้าเดินไปมาในสวนของคุณลุง

ลูกมะเขือเทศ มันก็จะอายุจนลูกแดงปลั่งเอง"

สองสัปดาห์ต่อมาคุณลุงก็มาชมสวนของหญิงสาว

เรื่องราวต่างๆ

เขียนโดย นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2009 เวลา 05:47 -

---

" เป็นไงบ้างหนู มะเขือเทศเป็นสีแดงสดบ้างไหม"

" ไม่เลยคะคุณลุง" หญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น

" แต่คุณลุงมาดูขนาดของแตงกวาในสวนของหนูสิคะ"